



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (เพิ่มเติม)
พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ตามประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในวัน เวลา และช่องทางตามที่กำหนดถูกต้อง แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ หรือตำแหน่งที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัคร ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ หรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครให้นำหลักฐานการสมัครติดต่อกับงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจากมีผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในวัน เวลา และช่องทางตามที่กำหนดถูกต้องบางราย ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และได้แจ้งยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ ซึ่งงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในวัน เวลา และช่องทางตามที่กำหนดถูกต้อง ดังนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (เพิ่มเติม) พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ เพิ่มเติมนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร คือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

สำหรับกำหนดวัน เวลาสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นไปตามตามประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

(โดยวิธี...

(โดยวิธีการทดสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุเมธ องค์กรณัติ)
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (เพิ่มเติม)
พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่งที่ ๑ นักเทคนิคการแพทย์

เลขประจำตัวสอบ

๖๕๑๐๑

ชื่อ - นามสกุล

นาย นवल เจียนดอน

ตำแหน่งที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

เลขประจำตัวสอบ

๖๕๐๒๒

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวเปรมฤทัย พาพล

